

Lan tỏa các điển hình học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc triển khai với nhiều việc làm cụ thể. Đến nay, việc học và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.



Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh là một trong những tập thể điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Để việc học và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực, đơn vị đã nghiêm túc học tập theo chủ đề từng năm gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, xác định những nội dung cụ thể mang tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác. Nhờ vậy, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên có chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhất là về tinh thần, trách nhiệm, phong cách làm việc mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh công chức, viên chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp.

Là cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ông Vũ Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trung bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận 120 bệnh nhân, những kỳ nghỉ lễ dài ngày thường tăng lên 200 bệnh nhân/ngày với đầy đủ các chuyên khoa, hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi phải cấp cứu ngay. Vì thế, tôi xác định phải thực sự yêu nghề, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề trong mọi hoàn cảnh, biết chấp nhận cam go, vất vả và ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Luôn sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, các phương án để bảo đảm cấp cứu kịp thời, chẩn đoán chính xác, cứu được nhiều người nhất. Mỗi lần có những ca nguy kịch được cấp cứu thành công đã tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục cố gắng vì người bệnh. Năm 2021, tôi đã xung phong vào tâm dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp tham gia công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, đó là những ngày

tháng vô cùng vất vả nhưng cũng rất tự hào khiên tôi không thể nào quên. Đó là 2 trong hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua. Ông Phạm Xuân Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua. Ông Phạm Xuân Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua. Ông Phạm Xuân Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua.

trong học và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện, xây dựng các mô hình cụ thể, phù hợp với thực tiễn và lựa chọn các điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng. Kết quả, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và đăng ký tập thể, cá nhân thực hiện mô hình "Học và làm theo Bác". Đến nay có 152 mô hình điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác được đăng ký xây dựng, tiêu biểu như mô hình "Xây dựng công sở kiểu mẫu", mô hình tập thể "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, phát triển", mô hình "Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao"... Để tạo chuyển biến rõ nét hơn, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

THU THỦY

Xác định vị trí của ngô, có vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Hưng Hà đã tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy cho biết: 10 năm qua, Hưng Hà luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, tiến 3.757 thanh niên lên đường nhập ngũ, 151 học sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Toàn huyện đã bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 77.465 lượt người. Các cơ quan chức năng của huyện, chủ lực là Ban CHQS huyện đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện; quy hoạch xây dựng các thành phần thể trận trong khu vực phòng thủ và các công trình quân sự bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 10 năm qua, Hưng Hà đã đầu tư hơn 736 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các vùng để phát triển kinh tế, du lịch địa phương, phục vụ dân sinh, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cho việc cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Tiên Hải huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông huyết mạch, bê tông hóa hệ thống đê biển, đê sông. Cùng với đó, khu vực cồn Vành và bến cá Nam Thịnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả, bảo đảm huy động tốt sức người, sức của tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự khi có tình huống.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về mục tiêu, quan điểm,

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được khẳng định và đạt kết quả tốt.

phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 10 năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hàng năm, tỷ lệ cấp ủy, tổ chức, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%. Từ năm 2013 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã kết nạp mới 18.730 đảng viên. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các cấp, các ngành đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bố trí thể trận quốc phòng, an ninh. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), kinh tế của tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; GRDP tăng gần 2 lần; GRDP bình quân đầu người tăng hơn 2 lần; thu ngân sách nội địa tăng gần 4 lần, từ đó tạo điều kiện tăng đầu tư cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm nhưng quy mô

sản xuất tăng, sản lượng lương thực duy trì ổn định hàng năm gần 1 triệu tấn, góp phần tích cực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng nhanh cả về quy mô và giá trị. Khu kinh tế Thái Bình và nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành, thu hút vốn đầu tư hàng trăm triệu USD; làng nghề được phục hồi, ngành nghề sản xuất đa dạng, vừa bảo đảm phục vụ đời sống nhân dân thời bình vừa sẵn sàng sản xuất khi có chiến tranh. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các ngành sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, viễn thông và hệ thống cơ sở y tế, giáo dục được đầu tư ngày càng hiện đại, đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương, kết nối liên vùng, phát triển chất lượng đời sống nhân dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

HỒNG QUÂN



Nhờ làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy Tân Đề 5 (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương).

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023 có nhiều thuận lợi hơn so với năm học trước do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi và phát triển. Ngành giáo dục tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Từ đầu năm học đến nay, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với các cấp học bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức thành công, nghiêm túc, an toàn các kỳ thi. 100% trường mầm non xây dựng kế hoạch chuyên môn phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời tích cực đưa các phương pháp, hình thức giáo dục mới giúp trẻ được phát triển toàn diện.

Các trường phổ thông đã chủ động xây dựng kế hoạch năm học, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10; tiếp tục thực hiện chương trình GDPT 2006 đối với các khối lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12, bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, năm học 2022 - 2023 ghi dấu

tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh có 34 học sinh của Trường THPT Chuyên đạt giải (2 giải nhì, 11 giải ba, 21 giải khuyến khích). Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12 có 1.459 học sinh đạt giải (109 giải nhất, 329 giải nhì, 428 giải ba, 593 giải khuyến khích). Huyện Đông Hưng là đơn vị có số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh cao nhất với 64 giải. Ông Nguyễn Văn Triu, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Với mục tiêu đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện, Phòng đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch dạy học phân hóa đối tượng, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Cùng với đó, hàng năm UBND huyện luôn quan tâm và biểu dương các giáo viên, học sinh có thành tích cao. Từ đó khơi dậy tinh yêu, trách nhiệm với nghề và khích lệ, biểu dương những đóng góp to lớn của các thầy cô đối với chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện. Thấy giáo Mai Quý Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Huy Quang chia sẻ: Trường có đặc thù vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện vừa tập trung bồi dưỡng các đội tuyển

học sinh giỏi của huyện nên chúng tôi luôn xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, Trường có 64 học sinh đạt giải. Từ nay đến hết năm học chúng tôi tập trung cho công tác ôn tập, khảo sát chất lượng và ôn thi cho học sinh lớp 9, phần đầu giữ vững kết quả năm học trước đó là 100% học sinh lớp 9 đỗ vào các trường THPT công lập. Tại Hưng Hà, năm học 2022 - 2023 huyện có 40 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 3 sản phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh. Về hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh, huyện có 2 đội bóng rổ đạt giải nhất đồng đội, giải nhất đồng đội môn cờ vua, bóng chuyền nam đạt giải ba đồng đội, môn điền kinh có 3 giải nhất, 2 giải ba. Ông Nguyễn Tiến Hoạt, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Để kịp thời động viên, khích lệ các phong trào thi đua, vừa qua Phòng đã tổ chức hội nghị khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải thể thao, chuyên đề cấp tỉnh. Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Phòng đã chỉ đạo các trường tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018

song song với chương trình GDPT 2006. Hiện nay, các dịch bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, Phòng chỉ đạo các trường thường xuyên vệ sinh trường lớp, tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉnh quy định của trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm học theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Từ nay đến cuối năm học, toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch giáo dục bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện và mục tiêu chất lượng giáo dục, hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tổ chức chọn sách giáo khoa hiện hành chương trình GDPT 2018 ở lớp 4, 8, 11 cho năm học 2023 - 2024. Tổ chức khảo sát chất lượng cuối năm học, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó, tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động các nguồn lực để tăng cường, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

NĂM HỌC 2022-2023
NĂM TRỌNG TÂM
CỦA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Dạy học theo chương trình mới
đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10

Thẩm định sách giáo khoa
các lớp 4, 8, 11

Chuẩn bị biên soạn
cho lớp 5, 9 và 12

12 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(Chỉ thị 11/2/CT-BCĐĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- 1 Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục-đào tạo
- 2 Phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh
- 3 Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành
- 4 Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới
- 5 Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục
- 6 Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
- 7 Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học
- 8 Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính
- 9 Tăng cường hội nhập quốc tế
- 10 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
- 11 Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua
- 12 Tăng cường truyền thông giáo dục

DANG ANH
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
https://infographics.vn



Hoạt động thể chất của các cháu Trường Mầm non Minh Khai (Hưng Hà).